




# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
3 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ch3, workpointtoday)</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 ก.ย. 2566 โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมว.สธ. และนายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็น รมช.สธ. ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯเผยจะมีการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ch3, hfocust)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ระบุว่า ขอแสดงความยินดีกับนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ท่านใหม่ ชมรมแพทย์ชนบท พร้อมร่วมมือร่วมใจสานต่อยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพคนไทยให้เป็นรัฐสวัสดิการที่คนไทยเข้าถึงและพึ่งพาได้อย่างเชื่อมั่น รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและรพ.ชุมชนให้เป็นฐานที่มั่นที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของปชช. ถึงเวลาที่ก้าวกระโดดของระบบสาธารณสุขไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป</p> <p>- โพสต์ แสดงความยินดี รมว.สธ. และ รมช.สธ. พร้อมขอให้ดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม</p>	
<p><b>เร่ง รพ.ส่งข้อมูลตำแหน่งพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. อนุมัติตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของพยาบาล ให้แก่สธ. จำนวน 10,124 ตำแหน่ง สธ.ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และส่งให้สำนักงานปลัด สธ.ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ โดยรพศ./รพท.เพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษให้หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วยครบ 16 กลุ่มงานตามโครงสร้าง รพช.ได้เพิ่มตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ส่วนระดับเชี่ยวชาญของพยาบาลในกลุ่มรพศ./ รพท. จะเพิ่มพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้ครบ 16 กลุ่มงานตามโครงสร้าง ส่วนรพช.ระดับแม่ข่ายจะเพิ่มเป็นระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 41 ตำแหน่ง โดยให้ดำเนินการภายในปี 2566 และให้ส่งผลงานประเมินภายใน 6 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและเสนอออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป</p>	
<p><b>เตือนเด็กไม่ควรกินเยลลี่ผสมกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, thebetter)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย กรณีพบเด็ก 4 ขวบ ถูกพาส่งรพ.หลังรับประทานเยลลี่มีส่วนผสมกัญชา ที่ลักลอบนำเข้ามา ว่า เยลลี่กัญชาที่ผลิตในต่างประเทศชื่อ Trolli SOUR watermelon SHARKS เป็นอาหารที่ห้ามนำเข้า หากพบการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายจะมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท โดย ออย. และ สสจ.ร่วมกันเฝ้าระวังทั่วประเทศ หากพบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทันที พร้อมเตือนผู้ปกครองห้ามเด็กกินเยลลี่ผสมกัญชาที่ลักลอบนำเข้า เสี่ยงอันตราย โดยสังเกตบนซองขนมไม่มีฉลากภาษาไทย พบภาพสัญลักษณ์หรือข้อความเกี่ยวกับกัญชา เช่น ภาพใบกัญชา ข้อความ Cannabis หรือ CA หรือ THC</p>	
<p><b>ปรับ สส.พิษณุโลก โพสต์ภาพเบียร์ลงสื่อออนไลน์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ isranews</p> <p>- นายณฤทธิ์ กันทวรรณ นิดกรชำนาญการพิเศษ สสจ.พิษณุโลก กล่าวว่า มีผู้มายื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษกับ สสจ.พิษณุโลก กรณี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก โพสต์โฆษณาคราฟต์เบียร์ผ่านสื่อโซเชียล ทางสสจ.พิษณุโลก ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในอันที่จะเป็นการฝ่าฝืนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบพฤติกรรมเข้าลักษณะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านสื่อโซเชียล เป็นการฝ่าฝืนพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฐานโฆษณา ซึ่งนายปดิพัทธ์ เข้าพบ สสจ.จากพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง ยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมาย มีโทษตามมาตรา 43 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก จะมีโทษปรับ 50,000 บาท</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบายด้านสาธารณสุข พรรคเพื่อไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>-หลังมีประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมว.สธ. ซึ่งนโยบายด้านสาธารณสุขของพรรคเพื่อไทย ได้ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ด้วยการนำบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีได้ทั่วประเทศ นวัตกรรมออนไลน์ตรวจเลือดคลินิกใกล้บ้าน เจอหม่อีกวันได้ การรักษาและจ่ายยาออนไลน์ ลดภาระของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ระดมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีให้เด็กหญิงอายุตั้งแต่ 9-11 ปีทุกคน และผู้หญิงที่ยังไม่เคยรับเชื้อ HPV ลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่าครึ่ง ป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งตับ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับและไวรัสตับอักเสบบี ซี รับยา รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปัญหาสุขภาพจิตคนไทยจะไม่ถูกละเลย มีการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิก ทั้งที่ รพ.และผ่านระบบ Telemedicine รวมถึงการส่งเสริมให้มีสถานชีวาภิบาล ไร้งังวลสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนงบประมาณโดย สปสช. ส่วนกรุงเทพฯ มีรพ.รัฐประจำเขตครบทั้ง 50 เขต และมีขนาดเตียงตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ พลังบวกGenZ</p> <p>-การโปรโมตนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เหมือนฟรี เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าไม่เตรียมบุคลากรและระบบรองรับให้เพียงพอ ก็จะทำให้ปัญหาหน้างาน เมื่อผู้ป่วยเยอะพากันไปรักษาคาดหวังว่าจะได้บริการดี ได้ยาดี สก๊อบที่หาเสียงไว้ แต่พอไปแล้วผิดหวัง หมอไม่พอ ยาที่จำเป็นเข้าถึงไม่ได้</p>	-
<p><b>สร้างเด็กสมดุล วิ่งเล่น กินดี นอนพอ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ สดจากเยาวชน</p> <p>-สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย เร่งขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน พัฒนานวัตกรรมสามเหลี่ยมสมดุล คู่มือสำหรับดูแลเด็ก 6-12 ปี ทั้งในบ้านและโรงเรียน มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน 1.การนอนหลับ 2.การกิน 3.การเล่นหรือการขยับร่างกายที่เหมาะสม ซึ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพกายใจของเด็ก ทั้งนี้ จะนำไปใช้ขยายผลผ่านการจัดกิจกรรมห้องเรียนสร้างเด็กสมดุลใน 4 ภูมิภาค ใน 43 โรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับในปี 2567 มุ่งส่งต่อแคมเปญสามเหลี่ยมสมดุลผ่านการจัดค่ายปิดเทอมเด็ก ห้องเรียนพ่อแม่ คาราวานสัญจรร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รวมถึงโปรแกรมช่วยบันทึกพัฒนาการคุณหนู ผ่านแอป.Personal Health</p>	-
<p><b>จับตา โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ โฟกัสโลกรอบสัปดาห์</p> <p>-สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งเหมือนเช่นฤดูหนาวปีก่อนๆ หรือไม่ หลังเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ย่อย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ EG.5 และ BA.2.86 เริ่มมีการพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่า WHO ยังไม่ได้ออกมาประกาศให้ BA.2.86 เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล แต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าจับตาโควิด 19 สายพันธุ์ BA.2.86 ที่มีการกลายพันธุ์หลายจุด แต่อาจไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงระลอกใหญ่และการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อน เพราะขณะนี้ประชากรของโลกส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวทั้งจากการรับวัคซีนหรือการติดเชื้อโควิด 19</p>	-
<p><b>เตือนกลวงใหม่ Call Center</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr. Dark</p> <p>-เพจ Dr. Dark โพสต์แชร์ภาพ เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนปชช.ระวังกลวงใหม่ ว่าโทรจากห้องฉุกเฉินลวงให้โอนเงินผ่าตัดด่วน โดยแสดงความเห็นว่ามี UCEP และไม่มีกรโทรแบบนี้ ไม่ว่า ร.พ.ไหนก็ตาม</p>	-